

## คำแถลงนโยบาย

การบริหารจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลสถาน

ของนายช่วง ทะกัน นายกเทศมนตรีตำบลสถาน

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ก่อนอื่น กระผมใคร่ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน และได้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมากันมากถึงร้อยละ 73.90 นั้น กระผมและเพื่อน ๆ ร่วมทีมฮักบ้านเกิด รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาที่ทุกท่านได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับเรา ในการเลือกตั้งครั้งนี้ และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ในฐานะผู้ชั้นอาสา เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชน ด้วยความตั้งใจจริง ที่จะมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนายั่งยืนต่อไป ด้วยความพร้อมเพรียงและศักยภาพของทีมงานฝ่ายบริหาร ที่จะทำงานร่วมกันกับ สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรของเทศบาลตำบลสถาน และพี่น้องประชาชนทุกคน ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะขอทำหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลสถานให้ดีที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เทียงธรรม และมุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามค่านิยมและค่านิยมของทีม ที่ว่า “คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อชาวตำบลสถาน” พร้อมทั้งจะนำพาองค์กรเทศบาลตำบลสถาน ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจเดินหน้าต่อไปอย่างมีเป้าหมายที่มั่นคง เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา นานาประการของท้องถิ่นบ้านเรา และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งจะรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียงขององค์กรเทศบาลตำบลสถาน สร้างความศรัทธาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยน้อมนำเอาแนวพระราชดำรัสของพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาเป็นหลักคิดและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย

ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(13) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และข้อ 189 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ 37/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้งให้นายช่วง ทะกั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลสถาน ประกาศดังกล่าวลงนามโดย นายวิสุทธิ ไพธิแทน กรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ดังนั้น เพื่อบรรจุตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 กล่าวคือ ...ก่อนที่นายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และในวาระสามของมาตราเดียวกันนี้ได้ระบุไว้ว่า ..... การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาทุกคนที่มาประชุมด้วย ..... ซึ่งกระผมก็ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมอบให้กับเลขานุการสภาเพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว

การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสถานของเราที่ผ่านมาพบว่ามีผลงานที่ปรากฏออกมาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ ๆ อย่างชัดเจน เทศบาลตำบลสถานของเราได้พัฒนาไปหลาย ๆ ด้านพร้อม ๆ กัน ทั้งในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจระดับชุมชน หรือเศรษฐกิจฐานล่าง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนากลุ่ม องค์กรชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเพื่อชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ การจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน การอบรมคุณธรรมจริยธรรม การจัดการให้บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล้วนแล้วเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นความเป็นรัฐบาลท้องถิ่น ที่ซึ่งเป็นหน่วยระดับฐานล่างทางสังคมที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปบทบาทหน้าที่พึงมีตามที่กฎหมายกำหนด และการ

กระทำที่ก้าวล้ำหน้าที่หรือทำเกินหน้าที่ (ในเชิงบวก) ที่เรียกว่าการทำงานเชิงรุกและสร้างนวัตกรรมทางสังคมขึ้น เพื่อให้ พลเมืองของรัฐบาลท้องถิ่นแห่งนี้ ได้รับความอยู่ดีมีสุข โดยทั่วหน้ากัน และเหนือสิ่งอื่นใด คือการมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรบริการสาธารณะ ที่ต้องการเห็นประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในแต่ละมิติเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การสร้างสังคมสันติสุขให้เกิดขึ้น

สำหรับนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ที่กระผม นายช่วง ทะกัน นายกเทศมนตรีตำบลสถาน และคณะผู้บริหาร ได้เตรียมไว้และจัดทำเป็นยกร่างขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการเทศบาลตำบลสถานในลำดับต่อไป ซึ่งเท่าที่ได้จัดทำขึ้นมานั้นก็ เป็นการจัดทำขึ้นมาบนพื้นฐานของความคิดในการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีจิตวิญญานในการพัฒนาสังคมเป็นที่ตั้ง และต้องการที่จะทำตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Change Agent) ดังนั้น องค์ประกอบของสาระสำคัญ ๆ ด้านต่าง ๆ ก็จะเป็นไปตามหลักการจัดลำดับความสำคัญ การจัดหมวดหมู่ที่ประสงค์จะให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ต้องการเห็นสังคมไทยมีทิศทางการพัฒนาประเทศ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยนำทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สำคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้มีความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึง ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมและเตรียม ความพร้อมเปิดประตูสู่อาเซียน และรองรับการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS

แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 นับเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นำทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 เพื่อต้องการเห็นคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” ในขณะเดียวกันแผนฯ 11 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของแผน ระยะเวลา 5 ปี(พ.ศ.2554-2559) ไว้ว่า สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวทางในการสร้างพลังทางสังคมและภูมิคุ้มกันที่ดีต่อประชาชนชาวเทศบาลตำบลสถานเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน ก็จะคำนึงถึงนโยบายสำคัญ ๆ เร่งด่วน และนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล นโยบายระดับจังหวัด นโยบายของอำเภอเชียงของ และนโยบายสาธารณะทั่วไป ที่ได้รับฟังมาจากพี่น้องประชาชน ประการสำคัญคือ การน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสถาน ให้มากที่สุดตามสาขาการพัฒนาเทศบาลในแต่ละมิติ และได้เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเราด้วยเช่นกัน โดยเปิดโอกาสให้พี่น้อง ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และปัญหาต่าง ๆ บัดนี้ ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการจัดทำนโยบายสำหรับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลสถานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจะนำเสนอเพื่อแถลงต่อสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสถานแห่งนี้ โดยผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาลไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องประชาชนทุกท่าน จักได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาลตำบลสถานในโอกาสต่อไป ตามลำดับดังนี้

1. สนับสนุนการสอนภาษาจีนทุกโรงเรียน ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ (ด้านสนทนา) แก่นักเรียนและประชาชน ที่มีความสนใจเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ปี 2558
2. สนับสนุนส่งเสริมตั้งศูนย์บริการ Wi-Fi
3. สนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน
4. สนับสนุนผู้สูงอายุให้มีชมรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
5. สนับสนุนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญต่าง ๆ
6. สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
7. สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
8. สนับสนุนในการทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดสารตกค้างในผลิตผลและลดต้นทุน
9. สนับสนุนให้มีไฟกึ่งเพื่อความสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้สัญจร

10. สนับสนุนปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อทำการเกษตร
11. สนับสนุนให้มีน้ำดื่มบริโภคอย่างพอเพียง
12. สนับสนุนผู้ป่วยเรื้อรังด้วยกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต เพื่อให้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง
13. สนับสนุนเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ โดยไม่ต้องไปเปิดที่ธนาคารเหมือนที่ผ่านมา
14. สนับสนุนสาธารณสุขขั้นมูลฐานทุกหมู่บ้าน
15. สนับสนุนให้ประชาชนกำจัดขยะโดยวิธีแยกขยะ
16. สนับสนุนให้มีรถเก็บขยะและที่ทิ้งขยะ
17. ส่งเสริมสนับสนุนให้ตำบลสถาน เปิดประตูสู่อาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม แหล่งธรรมชาติ พัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดถึงถนนทำการเกษตร
18. หลักการพัฒนา บ้าน วัด โรงเรียนไปพร้อม ๆ กัน
19. บริหารด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำงานเป็นทีมและประชาชนมีส่วนร่วมประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อการพัฒนาในระดับท้องถิ่น

นโยบาย ที่กล่าวมานั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ อย่างจริงจัง ดังนั้นการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบาย ที่มีอยู่นั้น จึงมีปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเราและการดำเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะต้องบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือจะสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ล่าช้าสักที ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ ระดับภายในองค์กรเทศบาลด้วยกัน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากภายนอก ได้แก่ องค์กรภาคีเครือข่าย ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนทั่วไป ชุมชน และพี่น้องประชาชน เป็นต้น

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลดีต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้ กล่าวคือ เทศบาลตำบลสถานของเรา สามารถขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นรัฐท้องถิ่นที่มีความตื่นตัวอย่างมีพลังอยู่ตลอดเวลา เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สังคมมีคุณธรรม เป็นบ้านเมืองมีความอยู่ดี ผู้คนมีความสุข  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน บนพื้นฐานของการความเป็นเอกฉันท์และตัวตนของคนท้องถิ่น  
อย่างเราเราครับ และในโอกาสนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมงานทุกคน ก็จะขอเดินหน้าเพื่อ  
สานต่อวิสัยทัศน์ และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเทศบาลตำบลสถานของเรา ครับ

ขอขอบคุณครับ สวัสดีครับ

นายช่วง ทะกัน

นายกเทศมนตรีตำบลสถาน